
เรื่องเสร็จที่ ๖/๒๔๙๒ 

 

 

บนัทึก 

เรื่อง หารือปัญหาบ านาญ (กรณีพลเอก พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บวรเดช) 
 

   

 

หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๖๑๔๒/๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๔๙๑ ส่งปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายบ านาญของพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ซึ่ง
กระทรวงการคลังเสนอมาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพจิารณาให้ความเหน็ 

ข้อเทจ็จริงในเร่ืองนี้ ปรากฏว่า เดิมพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 
ได้รับบ านาญเหตุรับราชการนานตามพระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญทหาร พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นเงิน
ปีละ ๑๔,๖๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๖ บาท ๖๖ ๒/๓ สตางค์ และได้งดจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๔๗๖ ด้วยเหตุมีความผิดในทางการเมือง คร้ันเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคืนยศ 
บรรดาศักด์ิ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ ยหวัด บ าเหน็จ และบ านาญ พ.ศ. 
๒๔๘๙ และพระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองเดียวกัน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๑ แล้ว กระทรวงกลาโหม
จึงได้ขอให้กระทรวงการคลังสั่งจ่ายบ านาญในอัตราปีละ ๑๔,๖๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๖ 
บาท ๖๖ ๒/๓ สตางค์ให้พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช รับต่อไปตามเดิม ตาม
มาตรา ๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒ 

กระทรวงการคลังเห็นว่า เมื่อได้งดจ่ายบ านาญพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าบวรเดช แล้ว ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลดบ านาญชั่วคราว พ.ศ. 
๒๔๗๖ ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช คงรับบ านาญ
ตลอดมา กจ็ะต้องถูกลดบ านาญลงได้รับเพียงเดือนละ๗๕๙ บาท ๑๖ ๒/๓ สตางค์ คร้ันใน พ.ศ. 
๒๔๘๐ พระราชบัญญัติลดบ านาญชั่วคราวดั่งกล่าวได้ถูกยกเลิก และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
บ าเหนจ็บ านาญทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ และตามพระราชบัญญัติฉบับหลังนี้  ถ้าพลเอก 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช คงรับบ านาญเร่ือยมา กจ็ะได้รับเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็นเงินเดือน
ละ ๘๕๐ บาท ๑๖ ๒/๓ สตางค์ บัดนี้ บทกฎหมายที่กล่าวนี้ ได้ถูกยกเลิกไปหมดสิ้นแล้ว และพล
เอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช มิเคยต้องด้วยกรณีลดบ านาญลงเลย กน่็าจะมีสิทธิได้รับ
บ านาญเดิมตามความในมาตรา ๔ วรรค ๑ ที่กล่าวข้างต้น คือตามอัตราที่เคยได้รับอยู่เดือนละ 
๑,๒๑๖ บาท ๖๖ ๒/๓ สตางค์ แต่การที่จะให้บ านาญเดิมเต็มตามอัตรานี้ เป็นการให้ประโยชน์
ดีกว่าผู้ที่เคยได้รับบ านาญอตัราสงูแล้วถูกลดอตัราลงมา และอกีประการหนึ่งผู้ที่จะได้รับบ านาญที
หลังเช่นรายนี้ ไม่ควรจะมีสิทธิกว่าผู้ที่ถูกลดไปแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยให้
ความเหน็ ว่าจะควรจ่ายบ านาญให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช ในอตัราอย่างไร 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว
 

 ส่งพร้อมกบัหนังสอืที่ น.๑๕๕/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๙๒ 



 ๒ 

ขอเสนอความเหน็ดังต่อไปนี้  
พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ และสทิธใินการรับเบี้ย

หวัด  บ าเหน็จ และบ านาญ  พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๔ วรรค ๑ ซึ่ งได้แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติว่าด้วยเร่ืองเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ บัญญัติว่า“บุคคลที่ได้ระบุไว้ใน
มาตรา ๓ ถ้าเป็นบุคคลที่เคยได้รับเบี้ ยหวัดหรือบ านาญมาแล้ว ก็ให้มีสิทธิได้รับเบี้ ยหวัดหรือ
บ านาญตามเดิม” 

บทบัญญัติข้างบนนี้ ให้สิทธิแก่บุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ซึ่งเคยได้รับเบี้ ยหวัด
หรือบ านาญมาแล้ว ให้ได้รับเบี้ ยหวัดหรือบ านาญตามเดิม ปัญหาจึงมีว่า “เบี้ ยหวัดหรือบ านาญ
ตามเดิม” นี้  หมายความถึงเบี้ ยหวัดหรือบ านาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับมาแล้วเมื่อใด ตาม
ปรกติกย่็อมจะหมายความถึงเบี้ ยหวัดหรือบ านาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่าย 
นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ดูค าปรารภของพระราชบัญญัติเร่ืองนี้ ซึ่งมีความว่า “โดยที่เป็นการสมควร
คืนยศ บรรดาศักด์ิ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ ยหวัด บ าเหนจ็ และบ านาญ แก่
บุคคลบางจ าพวกที่ต้องโทษทางการเมือง หรือเสียสทิธิเพราะการกระท าทางการเมือง” กจ็ะเหน็ได้
ว่า ส าหรับบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ คือผู้ ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
ผู้กระท าผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๔๗๕ ผู้ ได้รับนิรโทษกรรมตามพระราช
ก าหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ และผู้ต้องออก
จากราชการเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง หรือความผิดฐานกบฏและจลาจล 
อันเป็นกรณีเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวมาแล้วนั้น เบี้ ยหวัดหรือบ านาญเดิมกค็ือ 
เบี้ยหวัดหรือบ านาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่ายเพราะต้องโทษทางการเมือง หรือ
เสยีสทิธเิพราะการกระท าทางการเมืองที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง 

ในกรณีพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช เดิมพระองค์ทรงได้รับ
บ านาญปีละ ๑๔,๖๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๖ บาท ๖๖ ๒/๓ สตางค์ ทั้งนี้  เป็นสทิธิที่พระองค์
ทรงได้ไว้แล้วตามพระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญทหาร พ.ศ. ๒๔๗๑ คร้ันใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ถูก
งดจ่าย จึงแม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบ าเหนจ็บ านาญอีกบางฉบับออกมา อนัเป็นผล
ให้ผู้ที่ได้รับบ านาญในอัตราที่เกินกว่าปีละ ๗,๒๐๐ บาท ต้องถูกเปล่ียนแปลงอัตราบ านาญต ่าลง
ก ว่ า เดิ ม ก็ ต าม  ก็ ห ามี ผ ล ก ร ะท บ ก ร ะ เทื อ น ถึ ง อั ต ร าบ า น าญ ขอ งพ ล เอ ก  พ ร ะ 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ที่ได้ค านวณเสร็จเด็ดขาดไปแล้วตามความในพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญทหาร พ.ศ.๒๔๗๑ นั้นไม่ เพราะในขณะที่พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงอัตรา
บ านาญได้ประกาศออกใช้นั้น พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช มิใช่ข้าราชการบ านาญ
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินั้นๆ ฉะนั้นเมื่อกรณีของพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าบวรเดช ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักด์ิ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บ าเหนจ็ และบ านาญฯ พลเอก พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบวรเดช กม็ีสทิธทิี่จะได้รับบ านาญตามเดิมในอตัราที่เคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่าย คือปี
ละ ๑๔,๖๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๖ บาท ๖๖ ๒/๓ สตางค ์

อย่างไรกด็ี โดยที่มาตรา ๔ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ได้บัญญัติไว้



 ๓ 

ว่า “ในการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหนจ็ หรือบ านาญ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าค าวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลังเป็นเดด็ขาด” ฉะนั้นในเร่ืองนี้ ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าการที่จะให้บ านาญ
เดิมเตม็อัตรา จะเป็นการไม่ยุติธรรมส าหรับบุคคลบางจ าพวกแล้ว กระทรวงการคลังกอ็าจที่จะ
พิจารณาแก้ไขอัตราบ านาญนั้นเสียใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๔ วรรค 
๓ ดังกล่าวข้างต้น 

 

(ลงชื่อ) ส. วินิจฉัยกุล 

(นายเสริม วินิจฉัยกุล) 

เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มกราคม ๒๔๙๒ 



 ๔ 

Additional opinion of the Legislative Adviser 

   

 

If the revival of the former pension of Prince Bavaradej at a rate of 

๑ ๔ ,๖ ๐ ๐  Baht per year is the legal solution of the question as is the answer of the 

Krisdika S.C.I (with which I concur) , the fact that accidentally the Prince Bavaradej 

would receive better pension than some other persons is, in my opinion, entirely 

irrelevant.  When it is established that a person must legally enjoy a certain right, to 

grant it to him is not a favor, it is the mere acknowledgement of his right.  The 

acknowledgement of a right cannot be affected by the fact that third persons would 

not be in so good conditions, since the case of those third persons is governed by quite 

different principles because they are in a quite different position. 
 

(Signature) Picharn Bulayong 



 ๕ 

(ค าแปล) 
ความเห็นเพิม่เติมของที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย 

   

 

ถ้าค าตอบในทางกฎหมายส าหรับปัญหาเร่ืองนี้ เป็นว่า จะต้องจ่ายบ านาญเดิมใน
อัตราปีละ ๑๔,๖๐๐ บาท ให้แก่พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ตามความเห็นของ
กรรมการการร่างกฎหมายกองที่ ๑ (ซึ่งข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วย) แล้ว การที่พลเอกพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบวรเดช บังเอิญจะได้รับบ านาญดีกว่าบุคคลบางคนนั้น กเ็ห็นว่าเป็นอีกเร่ืองหนึ่งไม่
เกี่ยวกับปัญหาเร่ืองนี้ เลย เมื่อวินิจฉัยว่าผู้ใดพึงมีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายแล้ว การให้
สิทธิดังกล่าวแก่ผู้นั้นหาใช่เป็นเร่ืองความกรุณาไม่ แต่เป็นการรับรองสิทธิของผู้นั้น การที่บรรดา
บุคคลที่ ๓ จะตกอยู่ในสภาพอันไม่ดีนั้นหามีผลกระทบกระเทอืนถึงการรับรองสทิธไิม่ เพราะกรณี
ของบุคคลที่ ๓ เหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ต่างกัน เนื่องด้วยบุคคลที่ ๓ เหล่านั้นอยู่ใน
ฐานะที่แตกต่างออกไป 

 

(ลงนาม)  พิชาญ บุลยง 
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เรื่อง หารือปัญหาบํานาญ (กรณีพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช)

หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๓๑ ส่งปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายบํานาญของพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ซึ่ง
กระทรวงการคลังเสนอมาเพื่อขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น

ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เดิมพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
ได้รับบํานาญเหตุรับราชการนานตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นเงิน
ปีละ ๑๕,๒๐๐ บาท หรือเดือนละ 
             ๑,๒๑๒ บาท vd ๒/๓ สตางค์ และได้งดจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๐๒ ด้วยเหตุมีความผิดในทางการเมือง ครั้นเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคืนยศ
บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ และบํานาญ พ.ศ.
๒๕๕๕๓ และพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเดียวกัน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๑ แล้ว กระทรวงกลาโหม
จึงได้ขอให้กระทรวงการคลังสั่งจ่ายบํานาญในอัตราปีละ ๑๕,๒๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๒
บาท vd ๒/๓ สตางค์ให้พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช รับต่อไปตามเดิม ตาม
มาตรา ๕ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่า
             ว ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒

กระทรวงการคลังเห็นว่า เมื่อได้งดจ่ายบํานาญพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์

เจ้าบวรเดช แล้ว ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลดบํานาญชัวคราว พ.ศ.

oe Xv          ¢

๒๕๓๑๒ ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ถ้าพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช คงรับบํานาญ

ตลอดมา ก็จะต้องถูกลดบํานาญลงได้รับเพียงเดือนละ๑๕๓ บาท ๑๒ ๒/๓ สตางค์ ครั้นใน พ.ศ.
๒๕๕๐ พระราชบัญญัติลดบํานาญชั่วคราวดั้งกล่าวได้ถูกยกเลิก และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และตาม
             พระราชบัญญัติฉบับหลังนี้ ถ้าพลเอก
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช คงรับบํานาญเรื่อยมา ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีกรวมเป็นเงินเดือน
ละ ๕๕๐ บาท ๑๒ ๒/๓ สตางค์ บัดนี้บทกฎหมายที่กล่าวนี้ได้ถูกยกเลิกไปหมดสิ้นแล้ว และพล
เอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช มิเคยต้องด้วยกรณีลดบํานาญลงเลย ก็น่าจะมีสิทธิได้รับ
บํานาญเดิมตามความในมาตรา ๕ วรรค ๑ ที่กล่าวข้างต้น คือตามอัตราที่เคยได้รับอยู่เดือนละ
๑,๒๑๒ บาท ๒๒ ๒/๓ สตางค์ แต่การที่จะให้บํานาญเดิมเต็มตามอัตรานี้เป็นการให้ประโยชน์
ดีกว่าผู้ที่เคยได้รับบํานาญอัตราสูงแล้วถู
             กลดอัตราลงมา และอีกประการหนึ่งผู้ที่จะได้รับบํานาญที
หลังเช่นรายนี้ไม่ควรจะมีสิทธิกว่าผู้ที่ถูกลดไปแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยให้
ความเห็น ว่าจะควรจ่ายบํานาญให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช ในอัตราอย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว

ส่งพร้อมกับหนังสือที่ น.๑๕๕/๒๕๓๒ ลงวันที wo มกราคม ๒๕๓๒
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             ก      a
ขอเสนอความ เห็นดังต่อไปนี่

ย

พระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบีย

wie บําเหน็จ และบํานาญ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ วรรค ๑ ซึ่งได้แก้ไขเพิมเติมโดย

พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเดียวกัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า“บุคคลทีได้ระบุไว้ใน

มาตรา ๓ ถ้าเป็นบุคคลที่เคยได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญมาแล้ว ก็ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือ
บํานาญตามเดิม”

บทบัญญัติข้างบนนี้ให้สิทธิแก่บุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ ซึ่งเคยได้รับเบี้ยหวัด
หรือบํานาญมาแล้ว ให้ได้รับเบี้ยหวัดหรือบํ
             านาญตามเดิม ปัญหาจึงมีว่า “เบี้ยหวัดหรือบํานาญ
ตามเดิม” นี้ หมายความถึงเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับ มาแล้วเมื่อใด ตาม

ปรกติก็ย่อมจะหมายความถึงเบียหวัดหรือบํานาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่าย

นอกจากนี้เมื่อพิเคราะห์ดูคําปรารภของพระราชบัญญัติเรื่องนี้ซึ่งมีความว่า “โดยที่เป็นการสมควร
คืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ และบํานาญ แก่
บุคคลบางจําพวกที่ต้องโทษทางการเมือง หรือเสียสิทธิเพราะการกระทําทางการเมือง” ก็จะเห็นได้
ว่า สําหรั
             บบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ คือผู้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
ผู้กระทําผิดทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐ พุทธศักราช ๒๕๕@๕ ผู้ได้รับนิรโทษกรรมตามพระราช
กําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๕๕๕ และผู้ต้องออก
จากราชการเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดทางการเมือง หรือความผิดฐานกบฏและจลาจล
อันเป็นกรณีเดียวกันกับที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวมาแล้วนั้น เบี้ยหวัดหรือบํานาญเดิมก็คือ
เบี้ยหวัดหรือบํานาญที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่ายเพราะต้องโทษทางการเมือง หรือ
เสีย
             สิทธิเพราะการกระทําทางการเมืองที่กล่าวมาแล้วนั้นเอง

ในกรณีพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช เดิมพระองค์ทรงได้รับ
บํานาญปีละ ๑๕,๒๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๒ บาท dd ๒/๓ สตางค์ ทั้งนี้ เป็นสิทธิที่พระองค์
ทรงได้ไว้แล้วตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ. ๒๕๓๑ ครั้นใน wa. ๒๕๐๒ ได้ถูก
งดจ่าย จึงแม้ต่อมาจะได้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญอีกบางฉบับออกมา อันเป็นผล
ให้ผู้ที่ได้รับบํานาญในอัตราที่เกินกว่าปีละ ฒ,๒๐๐ บาท ต้องถูกเปลี่ยนแปลงอัตราบํานาญต่าลง
กว่าเดิมก็ตาม ก็หามีผลกระทบกระเทือนถึงอ
             ัตราบํานาญของพลเอก พระ
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ที่ได้คํานวณเสร็จเด็ดขาดไปแล้วตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญทหาร พ.ศ.๒๕๓๐๑ นั้นไม่ เพราะในขณะที่พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงอัตรา
บํานาญได้ประกาศออกใช้นั้น พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช มิใช่ข้าราชการบํานาญ
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินั้น ๆ ฉะนั้นเมื่อกรณีของพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าบวรเดช ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ และบํานาญ
             ฯ พลเอก พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช ก็มีสิทธิที่จะได้รับบํานาญตามเดิมในอัตราที่เคยได้รับอยู่ก่อนถูกงดจ่าย คือปี
ละ ๑๕,๒๐๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๒๑๒ บาท ๒๒ ๒/๓ สตางค์

อย่างไรก็ดี โดยที่มาตรา ๕ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ได้บัญญัติ
             [END PAGE 2]
             ว่า “ในการพิจารณาจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จ หรือบํานาญ ตามพระราชบัญญัติ นี้ให้ถือว่าคําวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลังเป็นเด็ดขาด” ฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าการที่จะให้บํานาญ
เดิมเต็มอัตรา จะเป็นการไม่ยุติธรรมสําหรับบุคคลบางจําพวกแล้ว กระทรวงการคลังก็อาจที่จะ
พิจารณาแก้ไขอัตราบํานาญนั้นเสียใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรค

๓ ดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) ส. วินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา
NAVAN ๒๕๕๒
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             Additional opinion of the Legislative Adviser

If the revival of the former pension of Prince Bavaradej at a rate of
๑ ๕ ,อ๑ ๐ ๐ Baht per year is the legal solution of the question as is the answer of the
Krisdika §.C.I (with which I concur), the fact that accidentally the Prince Bavaradej
would receive better pension than some other persons is, in my opinion, entirely
irrelevant. When it is established that a person must legally enjoy a certain right, to
grant it to him is not a favor, it is th
             e mere acknowledgement of his right. The

acknowledgement of a right cannot be affected by the fact that third persons would
not be in so good conditions, since the case of those third persons is governed by quite

different principles because they are in a quite different position.

(Signature) Picharn Bulayong
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             (คําแปล)
Soa a        a                   ไว
ความเห็นเพิ่มเติมของที่ปรึกษาในการรว่างกฎหมาย

ถ้าคําตอบในทางกฎหมายสําหรับปัญหาเรื่องนี้เป็นว่า จะต้องจ่ายบํานาญเดิมใน
อัตราปีละ ๑๕,๒๐๐ บาท ให้แก่พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ตามความเห็นของ
กรรมการการร่างกฎหมายกองที่ ๑ (ซึ่งข้าพเจ้าเห็นพ้องด้วย) แล้ว การที่พลเอกพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช บังเอิญจะได้รับบํานาญดีกว่าบุคคลบางคนนั้น ก็เห็นว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้เลย เมื่อวินิจฉัยว่าผู้ใดพึงมีสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎห
             มายแล้ว การให้
สิทธิดังกล่าวแก่ผู้นั้นหาใช่เป็นเรื่องความกรุณาไม่ แต่เป็นการรับรองสิทธิของผู้นั้น การที่บรรดา
บุคคลที่ ๓ จะตกอยู่ในสภาพอันไม่ดีนั้นหามีผลกระทบกระเทือนถึงการรับรองสิทธิไม่ เพราะกรณี
ของบุคคลที่ ๓ เหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ต่างกัน เนื่องด้วยบุคคลที่ ๓ เหล่านั้นอยู่ใน

ฐานะที่แตกต่างออกไป

(ลงนาม) พิชาญ บุลยง
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